

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑

ระหว่าง

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
("ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย")

กับ

บริษัท ทูธ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
("ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย")

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ (“บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ”) ฉบับนี้
ทำขึ้น ณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง

๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด โดยนายพิชิต แก้วมาคุณ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ปราบกฏ
ตามเอกสารแนบท้ายผนวก ก. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๒๔ ถนนพญาไท แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ (ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เชื่อมต่อ
โครงข่าย”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

๒. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยนายสุพจน์ มหพันธ์ และนายสงวนศักดิ์
เกสัชสงวน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ปราบกฏตามเอกสารแนบท้ายผนวก ข. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘
อาคารทูล ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (ซึ่งต่อไปในบันทึก
แก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้จะเรียกว่า “ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายและผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายได้ทำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ (ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้จะเรียกว่า “สัญญาการเชื่อมต่อฯ”) นั้น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกข้อความตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๖ ของสัญญาการเชื่อมต่อฯ และให้ใช้
ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายของบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๖ ของ
สัญญาการเชื่อมต่อฯ แทน

๒. ให้บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ มีผลใช้บังคับเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๓. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้อ
สัญญาการเชื่อมต่อฯ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปทุกประการ

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความของสัญญาการเชื่อมต่อฯ กับบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อความตามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้มีผลใช้บังคับเป็นหลัก

๔. บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการเชื่อมต่อฯ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐานตามวันที่ระบุไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด



(นายพิชิต แก้วมาคุณ)



.....พยาน

(นางสาวนงนัส ต้นสวัสดิ์)

บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด



(นายสุพจน์ มหพันธ์ และนายสงวนศักดิ์ เกสัชสงวน)



บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
True International Communication Co., Ltd.



.....พยาน

(นายณัฐรินทร์ พุฒินิธิพงศ์)

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๖ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย สำหรับโทรภาพฟิคประเภทเสียง

๑. บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถเรียกถึงจุดปลายทางในโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Termination) โดยผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายได้จัดส่งโทรภาพฟิคไปยังพื้นที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนั้นโดยตรง

อัตราค่าตอบแทน ๐.๓๔ บาทต่อนาที

๒. บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผ่านโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทาง (Call-Inter Transit)

๒.๑ กรณีที่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางนั้น และผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางยินยอมให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถส่งโทรภาพฟิคของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางนั้นได้

อัตราค่าตอบแทน ๐.๐๔ บาทต่อนาที บวกด้วยอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภท Call Termination ที่ผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางจะเรียกเก็บจากผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายในกรณีของโทรภาพฟิคดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายได้ทำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางแล้ว หากผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายได้ชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภท Call Termination ให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางโดยตรงแล้วและทำให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ต้องรับภาระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภท Call Termination ดังกล่าวต่อผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางอีก ให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ชำระเพียงค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภท Call-Inter Transit ให้แก่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางแล้ว แต่ผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางไม่มีสิทธิตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในการเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับโทรภาพฟิคดังกล่าวจากผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย

(ข) กรณีที่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายตามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับโทรภาพฟิคที่ได้ส่งไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทาง

และผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภท Call Termination ให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางโดยตรง

๒.๒ กรณีผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไม่ได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทาง ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภท Call-Inter Transit ในอัตรา ๐.๐๔ บาทต่อนาที ให้แก่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย และผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายประเภท Call Termination ต่อผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางโดยตรง

หากผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการรายอื่นที่เป็นโครงข่ายปลายทางแล้ว ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมีหน้าที่ชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายตามข้อ ๒.๑

๓. บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเรียกผ่านโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไปยังจุดปลายทางใด ๆ ในโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายที่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายมิได้จัดส่งกราฟฟิกไปยังจุดเชื่อมต่อที่ครอบคลุมพื้นที่หมวดเลขหมาย (Numbering Zone) ที่จะเชื่อมต่อนั้นโดยตรง แต่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจัดส่งกราฟฟิกไปยังจุดเชื่อมต่ออื่นที่มีใช้พื้นที่หมวดเลขหมายที่ต้องการจะเชื่อมต่อแทน และให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายเป็นผู้จัดส่งกราฟฟิกไปยังพื้นที่หมวดเลขหมายที่จะเชื่อมต่อนั้นอีกทอดหนึ่ง (Call-Intra Transit)

อัตราค่าตอบแทน ๐.๓๘ บาทต่อนาที ซึ่งได้รวมอัตราของค่า Call Termination เอาไว้ด้วยแล้ว

๔. บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถเรียกจากจุดเริ่มต้นในโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Origination) ออกไปยังเลขหมาย ๑๘๐๐-XXX-XXX ของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย

อัตราค่าตอบแทน ๐.๓๔ บาทต่อนาที

๕. บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการให้การเชื่อมต่อโครงข่ายกราฟฟิกประเภทเสียงของผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ให้เป็นไปตามต้นทุนของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ยังไม่ได้รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)